

**CÔNG TY TNHH CẢNG CÔNG TEN
NƠ QUỐC TẾ CẢI LÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: CICT/2018.117 CV-Hr

Hạ long, ngày 29 tháng 10 năm 2018

V/v: Đăng ký tuyển dụng tại trường ĐH
công nghiệp Quảng Ninh



Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cải Lân xin gửi lời chào trân trọng tới Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cải Lân (CICT) là một liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cải Lân (CPI), một công ty con thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) và Công ty TNHH SSA Holdings International Việt Nam (SSAHVN). SSAHVN là một công ty con của công ty SSA Marine thuộc tập đoàn Carrix, nhà khai thác cảng hàng đầu thế giới. Chính thức đi vào hoạt động ngày 01/08/2012, CICT cung cấp các dịch vụ cảng biển cho các tàu Container, tàu hàng rời/ hàng xá (nông sản, dăm gỗ, sắt thép, xi măng, v.v...) tại các bến 2, 3 và 4 Cảng Cải Lân, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.

Với mong muốn tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ do Trường đào tạo cũng như tạo cơ hội cho các em sinh viên đã và sắp tốt nghiệp tìm được cơ hội việc làm tại tỉnh nhà, Công ty kính mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Quý Trường trong việc tổ chức một buổi hội thảo việc làm tại trường để Chúng tôi có cơ hội chia sẻ cơ hội việc làm tại CICT và phỏng vấn trực tiếp các em sinh viên có nhu cầu ứng tuyển.

Thông tin của buổi hội thảo việc làm như sau:

- Vị trí tuyển dụng: (chi tiết tại trang web: cict.com.vn)
 - Nhân viên kế hoạch khai thác(Nam - 02 người);
 - Thợ điện(Nam - 01 người);
 - Đốc công(Nam - 02 người);
 - Nhân viên quản lý chứng từ(Nữ - 02 người);
 - Nhân viên giao nhận kiểm đếm(Nam -06 người);
- Địa điểm: tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
- Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2018 các khối kỹ thuật, kinh tế (ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh).

Kính mong sớm nhận được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường trong sự kiện tuyển dụng này và chúc cho sự hợp tác giữa CICT và Trường Đại học Công nghiệp QN bền vững lâu dài và phát triển trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hr

**CÔNG TY TNHH CẢNG CÔNG-TEN-NƠ
QUỐC TẾ CẢI LÂN**



HỒNG QUÂN

Hồng Quân

CẢNG CÔNG-TEN-NO QUỐC TẾ CÁI LÂN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6.2018

Cơ hội ngành nghề lý tưởng cho bạn

- ❖ Cơ hội được đào tạo và làm việc trong một môi trường thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
- ❖ Lương và chế độ phúc lợi ổn định, hấp dẫn tùy theo vị trí ứng tuyển.
- ❖ Được nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, 12 - 18 ngày phép/ năm: được hưởng các chế độ, quyền lợi theo Luật(BHXH, PIT...).
- ❖ Được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- ❖ Thương lễ, tết, lương tháng 13.

Vị Trí Tuyển dụng	Yêu cầu
<p>Nhân viên kế hoạch khai thác Số lượng: 02</p>	<p>Nhiệm vụ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp nhận các thông tin của khách hàng để lập kế hoạch và sắp xếp việc xếp dỡ hàng container, hàng nông sản và các mặt hàng rời khác đối với tàu/ sà lan tại cảng bao gồm sắp xếp các trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho quá trình bốc xếp dỡ hàng. 2. Lập kế hoạch sắp xếp, đảo chuyển, di chuyển container trong bãi nhằm tối ưu hoá diện tích kho bãi và chi phí, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. 3. Làm việc và thảo luận với đại phó/ thuyền trưởng/ chủ sà lan về kế hoạch làm hàng. 4. Cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban trong công ty, chủ hàng, hãng tàu cũng như các cơ quan chức năng như Hải quan, kiểm dịch trong và sau khi làm hàng đảm bảo việc làm hàng được thông suốt, hiệu quả và đạt năng suất cao. 5. Tiến hành giám sát, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình làm hàng. 6. Phân công và điều hành các thiết bị làm hàng trong bãi, đảm bảo giữ thông tin liên lạc thông suốt với bộ phận kế hoạch tàu, bộ phận phân công lao động để việc làm hàng nhanh chóng, thuận tiện, chính xác. 7. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu. <p>Yêu cầu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nam giới, tốt nghiệp Đại học. Không yêu cầu kinh nghiệm. 2. Kỹ năng tiếng Anh nói và viết. 3. Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể truyền đạt các thông tin hướng dẫn, chỉ đạo rõ ràng. 4. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, internet.

	<p>5. Có khả năng làm việc tốt khi không có giám sát, thích nghi với những ưu tiên thay đổi và tình huống xảy ra ngoài dự kiến, duy trì cường độ làm việc cao trong thời gian dài, làm thêm giờ khi cần thiết.</p> <p>6. Xử lý các vấn đề phát sinh với tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng, chuyên nghiệp.</p> <p>7. Có tính kiên nhẫn, làm việc với độ chính xác 100%, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực.</p>
<p>Nhân viên giao nhận kiểm đếm Số lượng: 06</p>	<p>Nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, ghi chép tình trạng container ra/ vào cảng qua đường công cảng - Thực hiện các nghiệp vụ giao nhận, kiểm đếm, cân hàng hóa tại công cảng, sân bãi và tại tàu/ sà lan. - Tổng hợp báo cáo hàng xuất/ nhập theo từng ca. <p>Yêu cầu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nam giới, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. 2. Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận. 3. Có sức khỏe tốt, có thể làm việc ngoài trời trong thời gian dài. 4. Có khả năng trình bày và truyền đạt thông tin rõ ràng. 5. Có khả năng làm việc tốt khi không có giám sát, thích nghi với những ưu tiên thay đổi và tình huống xảy ra ngoài dự kiến. 6. Xử lý các vấn đề phát sinh với tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng, chuyên nghiệp. 7. Thực hiện các công việc ưu tiên của giám sát, quản lý, trưởng phòng và báo cáo với cấp trên. Tôn trọng các thông tin nội bộ và giữ bí mật thông tin.
<p>Độc công Số lượng: 02</p>	<p>Nhiệm vụ:</p> <p>Khi làm việc tại tàu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ vào kế hoạch đã lập và tình hình thực tế để thực hiện xếp, dỡ container trên tàu. - Chỉ đạo công nhân xếp dỡ trong việc chằng buộc container, đảm bảo làm hàng hiệu quả, an toàn. - Chỉ đạo công nhân đánh tẩy, vệ sinh hầm hàng, Tính toán, bố trí máy móc đánh tẩy, lu lên hợp lý cho tàu hàng rời, tàu dầm gỗ... <p>Khi làm việc tại cầu bến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo chung về quá trình xếp dỡ hàng container/ hàng rời/ hàng thiết bị dưới cầu bến. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan khác dưới cầu tàu. <p>Yêu cầu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nam giới. 2. Tốt nghiệp kỹ sư/ cử nhân Đại học, không yêu cầu kinh nghiệm 3. Tiếng Anh- nói và viết cơ bản: có thể truyền đạt các thông tin hướng dẫn chỉ đạo rõ ràng.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Có khả năng làm việc độc lập khi không có giám sát và làm việc dưới áp lực cao. 5. Có khả năng thích nghi với những thay đổi và tình huống xảy ra ngoài dự kiến. 6. Có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh với tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng, chuyên nghiệp. 7. Sẵn sàng làm việc thêm giờ khi cần thiết
Thợ điện Số lượng: 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học về hệ thống điện, truyền tải điện, điện công nghiệp, điện tự động. 2. Yêu cầu phải có kiến thức kỹ thuật cụ thể về hệ thống điện, máy phát điện và đặc biệt có kinh nghiệm về lưới điện trung thế (MV). 3. Có khả năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực cao. 4. Có khả năng đọc được các bản vẽ kỹ thuật, triển khai bản vẽ kỹ thuật. 5. Nhiệt tình, ham học hỏi, có thể làm việc theo ca hoặc làm thêm giờ khi được yêu cầu
Nhân viên quản lý chứng từ Số lượng: 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, hàng hải, ngoại thương. 2. Kỹ năng nói, viết Tiếng Anh trôi chảy, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet, kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt. 3. Chăm thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc tốt khi không có giám sát và làm việc dưới áp lực cao. Sẵn sàng làm việc thời gian dài, làm thêm giờ khi có yêu cầu. 4. Có thái độ làm việc vì khách hàng, tích cực giải quyết các vấn đề liên quan, phối hợp với các bộ phận khác một cách hiệu quả. 5. Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, đáng tin cậy.
Địa điểm làm việc	Công ty TNHH Cảng Công ten nơ Quốc tế Cái Lân. Số 1, Đường Cái Lân, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Hồ sơ xin việc gồm:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đơn xin việc 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của phường xã cư trú. 3. Chứng minh thư nhân dân, Bằng lái xe, các bằng cấp/ chứng chỉ khác nếu có. 4. Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 6 tháng gần nhất. 5. 3 ảnh 3 x 4.
Nơi nhận hồ sơ:	Hồ sơ gửi tới: Phòng Nhân Sự Công ty TNHH Cảng Công ten nơ Quốc tế Cái Lân Số 1 Đường Cái Lân, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh Tel: 0203 – 3896 000(Ms. Thủy – ext: 6002). Hoặc gửi CV tới địa chỉ email : cict.hr@cict.com.vn . Lưu ý: <i>tiêu đề thư ghi rõ "hồ sơ ứng tuyển cho vị trí"</i> Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp).